
รายงานการประชุมขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพื้นท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6/2566 (รอบที่ 2/2566) 

วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 

และผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  Zoom Meeting 
............................................. 

ผู้มาประชุม 
1. นายเชิงชาญ  พ่ึงเจียม   ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. นางสาวนิภา  บัญชาวิมลเชษฐ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
3. นายวีระศักดิ์  กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
4. นางสาวศิรินทร์ทิพย์ วนาประเสริฐศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นางสาวสุภาณ ี เอ้ือเบญจพล  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางสาวจรรยา เล่นวารี   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
7. นางลาวัลย ์  นาคช านาญ  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม 
8. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  ปศุสัตว์อ าเภอบางคนที 
9. นายโอภาษ  เนตรอัมพร  รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภออัมพวา 
10. นางสาวสุมาล ี รงค์ทอง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. นางลาวัลย ์  นาคช านาญ  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
12. นางสาวนพสิริ นาคสิทธิวงษ์  นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ 
13. นางสาวกรรณิการ์ เถื่อนสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
14. นางสาวมาลิน ี เดชวิเศษ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นายณัฐพงษ์  ทองเฟ่ือง  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางสาวกนกวรรณ เทศทอง   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
17. นางสาวกมลวรรณ เดชบุตร   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายพลวัต  ระย้าแก้ว  นักวิชาการสัตวบาล 
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting   
1. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี 
2. ผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
3. ผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี 
4. ผู้แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
 
 

/เริ่มการประชุม… 
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เริ่มการประชุม เวลา 09.30 น. 
 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : การแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี        

(นายเศรษฐา ทวีสิน) (1) การแต่งตั้งคณะอ านวยการงานเฉลิมพระชนมพรรษา  6 รอบ (2) การแต่งตั้งการแก้ไข
รัฐธรรมนูญในเรื่องความเห็นที่แตกต่าง (3) การคงค าสั่งในเรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติ และระเบียบราชการ
ต่างๆ (4) การเติมเงินดิจิตอล 10,000 บาท นโยบายพักหนี้เกษตรกร โดยสรุปนโยบายตรงประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ยังมีนโยบายเรื่องการประหยัดพลังงานของหน่วยงานราชการ การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ ซอฟต์ พาวเวอร์ 
การเตรียมความพร้อมปรากฏการอานีโย ลานีญา ก็จะมีผลกระทบเกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ การแก้ไขการประมงของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง สามสิบบาทรักษาทุกโรค  การสร้างรายได้ การท่องเที่ยว ฟรีวีซ่าของ
นักท่องเที่ยวประเทศต่างๆ เพ่ือเพ่ิมนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในประเทศไทยเพ่ิมยอดใช้จ่าย การปราบปรามผู้มี
อิทธิพล การจ่ายเงินเดือน 2 รอบ เริ่มมกราคม 2567 การลดขนาดขบวนรถผู้ติดตาม ตามนโยบายประมาณ 16 
ประเด็น  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ระดับพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 
มติที่ประชุม   รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
 

วาระท่ี 3  เรื่องเพ่ือทราบ 
 3.1 นายวีระศักดิ์ กาญจนภิญพงศ์  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
       3.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม 
: เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัด
สมุทรสงคราม โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม 
ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 4/2566 โดยมี
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง การยกระดับผลิตภัณฑ์โดยใช้อัตลักษณ์ของจังหวัด และส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ด าเนินการเสนอโครงการจ านวน 2 โครงการ (1) โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงแพะในสวนมะพร้าว เพ่ือเสริมรายได้ งบประมาณ 1,273,300 บาท (2) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่
แบบอินทรีย์วิถแีม่กลอง งบประมาณ 225,100 บาท รวมงบประมาณทั้งหมด 1,498,400 บาท ซึ่งที่ประชุมมี 
 

/มติเห็นชอบ... 
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มติเห็นชอบโครงการที่หน่วยงานต่างๆ เสนอทั้งหมด เพราะยังไม่เกินงบประมาณที่ก าหนดไว้ และจังหวัด
สมุทรสงครามจะพิจารณาโครงการที่เสนอทั้งหมดเห็นควรสนับสนุนภายในกรอบงงเงินY1 หรือ Y2 และเสนอ
โครงการทั้งหมดให้ส านักงบประมาณพิจารณาอีกครั้ง ตามโครงการแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2568 งบพัฒนาจังหวัด 
 นายเชิงชาญ  พึ่งเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : สอบถามคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อน
นโยบายของกรมปศุสัตว์ฯ มีโครงการต่อยอดเพ่ือส่งเสริมในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม ยินดีเพ่ือเสนอคณะ
กรรมการฯ ระดับจังหวัด ในการของบประมาณ ก็ยินดี 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 3.2 นางสาวจรรยา เล่นวารี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
        3.2.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนงานนโยบายกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  :  

ขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
         - ร่วมกับ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี ด าเนินการผสมเทียมแพะ 

ของเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีฮาซันฟาร์ม ซึ่งได้ด าเนินการผสมเทียมแพะไปทั้งหมด จ านวน 6 ตัว ณ  เวลานี้ไม่มีการ
กลับสัดของแพะทั้งหมด     คลาดว่าน่าจะผสมติดทั้งหมด ซึ่งได้ด าเนินการผสมเทียมไปเมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 
2566 และน่าจะได้ลูกแพะเกิดใหม่   
         - ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ได้ด าเนินส่งเจ้าหน้าที่อบรมให้ความรู้
เกษตรกรในเรื่องสายพันธุ์ การน ามาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือลดต้นทุน ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผู้เลี้ยงโคเนื้อ   
ในต าบลแพรกหนามแดง และต าบลวัดประดู่ เกษตรกรจ านวน 17 ราย เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566          
โดยนายชัยวัฒน์ วัชรนาถ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งเกษตรกรได้รับความรู้ และมี
แนวทางในการลดต้นทุนของค่าอาหารสัตว์เพ่ิมมากข้ึน 
          - กลุ่มส่ ง เสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์จั งหวัดสมุทรสงคราม            
ต้องขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
เป็นอย่างสูง         
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

วาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ  
 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี  : ขอประชาสัมพันธ์ 
จ านวน 4 เรื่อง 
    1. การตรวจโรคพิษสุนัขบ้า และASF ทั้งสองโรคนี้ทางศูนย์ฯ ได้ด าเนินการตรวจทุกวันไม่เว้น
วันหยุดราชการ  
    2. ในกรณีที่ต้องการทีมเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง หรือช่วยเหลือในเรื่องการสอบสวนโรค ชันสูตโรค 
ทางศูนย์ฯ ก็มีทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร็วสามารถที่จะให้บริการได้  

/3. การแจ้งผล... 
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   3. การแจ้งผลการตรวจ ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีนายสัตวแพทย์ของบางจังหวัด สงสัยในเรื่องของผลการ
ตรวจ และได้ติดต่อประสานกับผู้อ านวยการศูนย์ฯ โดยตรง คือไม่ยอมรับผลการตรวจทางแล็ป ในกรณีที่ผลตรวจ
เป็นบวก แต่ถ้าผลตรวจเป็นลบก็ไม่เกิดปัญหาอะไร ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้  เพราะฉะนั้นท่านใดที่
สงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจ สามารถที่จะน าเอกสารวิชาการมาสอบถามกันได้ ในเรื่องของค่า ct การวินิจสัยโรค
โดยเราจะไม่ตัดสินด้วยความรู้สึก แต่จะใช้เอกสารทางวิชาการ ถ้าเกิดมีความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ๆ จะได้น า
เรียนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ หรือผศสช. ในเรื่องของการตรวจแล็ปทั่วประเทศทางศูนย์ก็ยินดี เพ่ือป้องกันปัญหา
ดังกล่าว ทางศูนย์ก็จะเปิดให้ติดตามการตรวจตัวอย่าง เช่นการผ่าซาก การร่วมท าแล็ป ซึ่งทางศูนย์ก็ยินดีเพ่ือที่จะ
ท าให้ทางเจ้าหน้าที่เชื่อมั่น เพราะทางศูนย์ฯด าเนินการตามระบบมาตรฐานสากล soic 1025 ครอบคลุม 26 
ขอบข่าย ก็ถือว่ามากพอในเรื่องของมาตรฐานการท างาน เป็นมาตรฐานสากล ไม่ใช่มาตรฐานประเทศ ซึ่งเป็น
ระดับโลกท าให้เกิดความเชื่อม่ัน เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่ในกรมปศุสัตว์ไม่เชื่อม่ันแล็ปของเราเอง ก็คิดว่าน่าเป็นห่วง
อย่างมาก  
    4. แนวคิดที่จะแก้ไขปัญหา ตั้งแต่ที่ได้รับต าเหน่งผอ.ศูนย์ฯ เมื่อ 2-3 ปีก่อนว่าจะท า ศพว.สัญจร  
ก็คือเดินทางไปในทุกๆจังหวัดในเขตภาคตะวันตก 8 จังหวัด ที่ก ากับดูแลอยู่ ในเรื่องของลักษณะตัวอย่างที่
เหมาะสม เช่น ตัวอย่างมีปัญหาอะไร หรือจะส่งอะไรซึ่งบางครั้งอาจไม่กล้าซักถามกับเจ้าหน้าโดยตรง เราก็จะไป
นั่งสื่อสารท าความเข้าใจเพ่ิมขึ้น อาจจะให้จังหวัดสมุทรสงครามเตรียมเจ้าหน้าที่ หรือใช้การประชุม DLD-C ใน
การสื่อสาร แล้วทางศูนย์ฯจะประสานอีกครั้ง ก าลังอยู่ในช่วงการเตรียมความพร้อม เพ่ือเป็นการแก้ ไขก็คิดว่าจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้ 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี เป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์อย่างมาก ในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยโรค 
ที่ ไม่มีวันหยุดราชการ เมื่อเร็วนี้จังหวัดสมุทรสงครามพ่ึ งได้น าส่งตัวอย่าง ตรวจโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็น
วันหยุดราชการ ผลการตรวจก็แจ้งในวันถัดไป ซึ่งท าให้การป้องกันท าได้รวดเร็วขึ้นในเชิงระบาดวิทยา สอบถาม
ทีมสอบสวนโรครวมทุกโรคใช่ไหมครับ 
 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี : ทุกโรคครับ ที่ต้องการให้
ทีมเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ครับ ส่วนในเรื่องผลการตรวจตัวอย่าง ปศุสัตว์
จังหวัดสมุทรสงคราม ก็ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ และเชื่อผลการตรวจของแล็ป อีกเรื่องสุดท้ายขอฝาก
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ในเรื่องของศวพ.สัญจร ให้น าเข้าเป็นตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้เป็นหัวข้อหลัก ในการส่งตัวอย่าง การเก็บตัวอย่าง ให้ได้ตาม iso  และประสาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรีไปอีกครั้ง ขอบคุณมากครับ 
 ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี : ยินดีครับ ขอบคุณครับ 
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 ผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี  : ขอแจ้งแผนเป้าหมาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่ได้หารือกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติ
เป้าหมายกิจกรรมผสมเทียม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม มี
ปริมาณจ านวนแพะเพ่ิมขึ้น  จ านวน 60 ตัว เป้าหมายตรวจท้อง จ านวน 39 ตัว เป้าหมายลูกเกิด 35 ตัว ซึ่ง
เป้าหมายตรวจท้องคิดจาก 65% ของเป้าหมายการบริการผสมเทียมลูกเกิด เป้าหมายแพะคิดที่ 55% พ้ืนที่
ด าเนินการ หรือรูปแบบการด าเนินการขอประสานเป็นการภายในกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามอีก
ครั้ง หรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม มีเป้าหมายหรือพ้ืนที่ก็สามารถประสานแจ้งมา เพ่ือจะได้ส่ง
เจ้าหน้าทีป่ระสานลงพืน้ที่เหมือนกับปี 2566 
 นายเชิงชาญ พ่ึงเจียม ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม : ขอขอบคุณมากครับ จังหวัดสมุทรสงครามก็มี
พ้ืนที่เลี้ยงแพะอยู่ ก็จะมีจ านวนแพะตามเป้าหมายที่ก าหนด  
 ผู้แทนผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี : ยินดีครับ ขอขอบคุณ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา 10.30 น.  

 

 

 

  



 


